



แบบรายงานผลสำเร็จการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐)

กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของหน่วยงาน

ประเด็นย่อย ๑.๑ การประชุมบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๗ ครั้ง)

ที่	ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รูปแบบการขับเคลื่อนแผน/การประชุมบูรณาการ	วัน/เดือน/ปีที่ประชุม	เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	
				ประชุมบูรณาการ/สรุปผลการประชุม	ภาพข่าว
๑	กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์	๕ ก.พ.๖๗	<p>- ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์๖๗) เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๖๗ วาระที่ ๕.๑ เรื่องประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการจัดขึ้นความเข้มแข็งสหกรณ์ ในปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่นำไปสู่การปฏิบัติตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละสหกรณ์</p>	<p>การประชุมขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี พุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูงและเติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง</p> <p>วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกฤตพจน์ ไชโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานในกาขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ในการนี้ นางสาวทิพย์ประไพ ชูทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรีและบุคลากร ได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง ซึ่งในการประชุมได้มีการพิจารณาร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เช่น สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีไม่ได้ (คัดค้านการตรวจสอบบัญชี) การปิดบัญชี การส่งงบการเงิน การควบคุมภายใน (การจัดชั้นคุณภาพ) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ข้อบกพร่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การป้องกันปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้ชำระบัญชี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี</p> <p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ๖๗/๖ ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี <a href="http://lopburil.website.cpd.go.th/">http://lopburil.website.cpd.go.th/</a></p>



ที่	ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รูปแบบ การขับเคลื่อนแผน/ การประชุมบูรณาการ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม	เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	
				ประชุมบูรณาการ/ สรุปผลการประชุม	ภาพข่าว
๒	<p>กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี</p>	<p>ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ คณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไข ปัญหาในการดำเนินงานของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>โดยใช้ประชุมหารือ/การบรรยาย ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน มติที่ ๔ ประสิทธิภาพของ การบริหารงาน (การแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์)</p> <p>ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี</p>	๒๐ ก.พ.๖๗	<p>- ประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ ก.พ.๖๗</p> <p>- ที่ประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รับทราบ และ ร่วมกันขับเคลื่อน มติที่ ๔ ประสิทธิภาพของการ บริหารงาน (การแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์) เพื่อยกระดับสหกรณ์ ให้เข้มแข็งต่อไป</p>	 <p>วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายฤกษ์พงษ์ ไชโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ รับฟังคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะทำงาน รวมทั้ง นายธรรม์ ประสารศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน อ.ก.ส. จังหวัดลพบุรี พ.ศ.สุรศักดิ์ ปานอิน ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นางสาวกัญญา ใจกว้าง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี เพื่อยกระดับความเข้มแข็งร่วมกันชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน มติที่ ๔ ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตของสหกรณ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</p>  <p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ๑๖/๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๕๑๑๐๐๘ โทรสาร ๐๓๖ - ๕๒๗๖๕๗ E-mail : cpd_lopburi@cpd.go.th</p> 



ที่	ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รูปแบบ การขับเคลื่อนแผน/ การประชุมบูรณาการ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม	เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	
				ประชุมบูรณาการ/ สรุปผลการประชุม	ภาพถ่าย
๓	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร การจัดการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ คณะกรรมการสหกรณ์ โคนมพัฒนานิคม จำกัด	๒๒ ก.พ.๖๗	<p>- ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๗</p> <p>- ที่ประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์รับทราบ และ ร่วมกันขับเคลื่อน <b>มติที่ ๓</b> ประสิทธิภาพในการจัดการ องค์กร (การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ของสหกรณ์) ให้อยู่ภายใต้ กรอบกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จะนำแนวทางไปขับเคลื่อน การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อยกระดับสหกรณ์ ให้เข้มแข็งต่อไป</p>	 <p>การประชุมบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์</p>  <p>วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำโดยนายกฤตพงศ์ ไชโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นำโดย นางสาวพิมพ์ประไพ ชูลทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรีพร้อมคณะ ร่วมบูรณาการ ขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด เพื่อยกระดับความเข้มแข็ง โดยร่วมกับชี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อน มติที่ ๓ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ของสหกรณ์) ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จะนำแนวทางไปขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป</p> <p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ๑๖/๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๑๑๐๐๘ โทรสาร ๐๓๖-๔๒๗๖๕๗ E-mail : cpd_lopburi@cpd.go.th</p> 



ที่	ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รูปแบบการขับเคลื่อนแผน/การประชุมบูรณาการ	วัน/เดือน/ปี ที่ประชุม	เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	
				ประชุมบูรณาการ/สรุปผลการประชุม	ภาพข่าว
๔	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด  โดยใช้ประชุมหารือ/การบรรยายชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์)  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด อ.เมือง จ.ลพบุรี	๘ มี.ค.๖๗	- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๓ ครั้งที่ ๑๐ ประชุมวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ วาระที่ ๘ ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  - ที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์รับทราบ และร่วมกันขับเคลื่อน มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์) ให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ซึ่ง การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จะนำแนวทางไปขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป	  <p>วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภฤตพจน์ ไชโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางกุสุมา สิทธิจินลิน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด เพื่อประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์) และนำเสนอ ส่งเสริมการดำเนินงานให้ได้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ และนำเสนอ ส่งเสริมสหกรณ์คือปฏิบัติระเบียนนายทะเบียนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค้ำค่าหุ้นกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม หรือสหกรณ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสะสม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม จำกัด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</p> <p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ๑๖/๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลสหภาพ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๔๑๑๐๐๔ โทรสาร ๐๓๖ - ๔๒๗๖๕๗ E-mail : cpd_lopburi@cpd.go.th</p>



ที่	ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รูปแบบการขับเคลื่อนแผน/การประชุมบูรณาการ	วัน/เดือน/ปีที่ประชุม	เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	
				ประชุมบูรณาการ/สรุปผลการประชุม	ภาพข่าว
๕	<p>กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี</p>	<p>ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ คณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไข ปัญหาในการดำเนินงานของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>โดยใช้ประชุมหารือ/การบรรยาย ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน มติที่ ๔ ประสิทธิภาพของ การบริหารงาน (การแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์)</p> <p>ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี</p>	๙ พ.ค.๖๗	<p>- ประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๙ พ.ค.๖๗</p> <p>- ที่ประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา ในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.) ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รับทราบ และ ร่วมกันขับเคลื่อน มติที่ ๔ ประสิทธิภาพของ การบริหารงาน (การแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์) เพื่อยกระดับสหกรณ์ ให้เข้มแข็งต่อไป</p>	 <p>วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤกษ์ชัย โชโห สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ติดตามผลการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุม บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ร่วมกับชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนมติที่ ๔ ประสิทธิภาพของการบริหารงาน (การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์) วัตถุประสงค์สหกรณ์ให้เข้มแข็ง รับฟังคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะทำงาน รวมทั้ง นางสาวพิมพ์ประไพ หุสทรวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นายรงค์ ประสารศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลพบุรี พ.ศ.อ.ประวิทย์ อยุ่ขันธ์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นางสาวสุภาพร แก้ววุ้น ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑๔ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</p>  <p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ๓๖/๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๔๑๑๐๐๔ โทรสาร ๐๓๖ - ๔๒๗๖๕๗ E-mail : cpd_lopburi@cpd.go.th</p> 



ที่	ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รูปแบบการขับเคลื่อนแผน/การประชุมบูรณาการ	วัน/เดือน/ปีที่ประชุม	เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	
				ประชุมบูรณาการ/สรุปผลการประชุม	ภาพถ่าย
๖	<p>กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี</p>	<p>ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ บุคลากรสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ และศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>โดยใช้ประชุมหารือ/การบรรยาย วิเคราะห์ความเข้มแข็งสหกรณ์ เป้าหมายของจังหวัดลพบุรี มิติที่ ๑- ๔</p> <p>ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี</p>	๕ มิ.ย.๖๗	<p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเข้มแข็ง สหกรณ์เป้าหมายของ จ.ลพบุรี โดยมีจหน.สนง. ตรวจบัญชี และบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จ.ลพบุรี และจหน.และศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ จ.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๗</p> <p>- ที่ประชุมรับทราบและ ศึกษาวิเคราะห์ความเข้มแข็ง ของสหกรณ์เป้าหมายให้ ครอบคลุมทุกมิติ (มิติ๑-๔) และรับทราบสถานะของ สหกรณ์เป้าหมาย สามารถ นำผลที่ได้ไปใช้ในการจัด ประชุมกับสหกรณ์เป้าหมาย ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการ สหกรณ์ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามความ เหมาะสมและบริบทของ แต่ละสหกรณ์</p>	 <p><b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อย การสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model)</b></p> <p>วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤตพงษ์ ไข่มุนี สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมย่อยการสร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาสหกรณ์เข้มแข็ง (Strong Coop Model : SCM) กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเข้มแข็งสหกรณ์เป้าหมายของจังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิติกรณ์ สารุม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี</p> <p>ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกับบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหกรณ์เป้าหมายให้ครอบคลุมในทุกมิติและรับทราบสถานะของสหกรณ์เป้าหมายและสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ในการจัดประชุมร่วมกับสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับสหกรณ์อื่นต่อไป</p> <p><a href="https://lopburi.web.cpd.go.th/">https://lopburi.web.cpd.go.th/</a></p> 



ที่	ชื่อกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	รูปแบบการขับเคลื่อนแผน/การประชุมบูรณาการ	วัน/เดือน/ปีที่ประชุม	เอกสารประกอบการประชุมบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง	
				ประชุมบูรณาการ/สรุปผลการประชุม	ภาพข่าว
๗	กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี	ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ลพบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับ บุคลากรสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์	๑๐ ก.ค.๖๗	<p>- ประชุมโครงการบูรณาการ แก้ไขข้อบกพร่องและการ ชำระบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร โดยมี จนท. สนง.ตรวจบัญชี และ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์ จ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๗</p> <p>- ที่ประชุมโครงการบูรณา การแก้ไขข้อบกพร่องและ การชำระบัญชีของสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรรับทราบ และ ร่วมกันขับเคลื่อน มิติที่ ๔ ประสิทธิภาพของ การบริหารงาน (การแก้ไข ข้อบกพร่องของสหกรณ์)</p>	 <p>วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายฤกษ์พนธ์ ไขโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมบูรณาการแก้ไขข้อบกพร่องและการชำระบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ติดตามผลการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี ร่วมกันชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนมิติที่ ๔ ประสิทธิภาพของ การบริหารงาน (การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์) เพื่อยกระดับให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง การแก้ไขข้อบกพร่อง ช้อร้อเรียนให้ได้ข้อคิด และการชำระบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสำเร็จตามเป้าหมาย รับฟังคำแนะนำต่าง ๆ จาก นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นางสาวกัญญา ใจกว้าง ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๖ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี</p>  <p>สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ๑๖/๑ ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๕๑๑๐๐๔ โทรสาร ๐๓๖ - ๕๑๗๖๕๗ E-mail : cpd_lopburi@cpd.go.th</p> 